

ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสะปอม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จากห้องเรียน สู่วิตจริง

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสะปอม เผยผลการดำเนินงานในกิจกรรมด้านเกษตรโดยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ มุ่งเน้นกระบวนการปฏิบัติจริงและเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำให้แก่สมาชิก ส่งผลให้ปัจจุบันเกิดความรักสำนึกในอาชีพเกษตรกรรมด้วยการขยายผลกิจกรรมด้านการเกษตรจากโรงเรียนสู่ครอบครัว



นางวิภา ปุย เกษตรอำเภอดากใบ เปิดเผยว่า การดำเนินงานพัฒนายุวเกษตรกร โดยการรับสมัครเด็กและเยาวชน ช่วงอายุ ๑๐ - ๒๕ ปี มีความสนใจด้านการเกษตร ร่วมกันเป็น “กลุ่มยุวเกษตรกร” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพการเกษตร มุ่งหวังให้ยุวเกษตรกรมีความสามารถและมีความพร้อมในการสืบทอดอาชีพด้านการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคดิจิทัล

สำหรับยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสะปอม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมได้เป็นที่น่าพอใจ นอกจากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ พร้อมกับการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระเบียบแบบแผน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างชัดเจนตามความสนใจ และความถนัดของสมาชิกและยึดหลักการมีบทบาทส่วนร่วมตามแนวประชาธิปไตย และการจัดสรรผลกำไรให้สมาชิกตามหลักสหกรณ์ ส่งผลให้สามารถขยายผลการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรจากโรงเรียนไปสู่ครอบครัวของยุวเกษตรกรได้เป็นผลสำเร็จ รวมทั้งเด็กมีความเข้าใจและรักในอาชีพเกษตรกรรม



ปัจจุบันมีสมาชิกยุวเกษตรกร จำนวน ๓๙ คน โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น งานวันลองกอง ปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกผักโดยใช้ดิน กิจกรรมการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน กิจกรรมการเพาะและขยายพันธุ์พืช กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดไข่ กิจกรรมการเลี้ยงไก่เบตง/ไก่สามสายพันธุ์ กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมการเลี้ยงปลาตุกในบ่อซีเมนต์ กิจกรรมการเพาะเห็ด (เห็ดนางฟ้า) กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรโรงเรียนบ้านสะปอม กิจกรรมการปลูกมะนาวและไม้ผล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร และกิจกรรมคลินิกเกษตร



นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการวางแผนการดำเนินงานโดยการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทำอาคารศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาละใช้ทำเป็นที่ทำการกลุ่มยุวเกษตรกร ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำให้เอื้อต่อกิจกรรมเพาะกล้าพืชผักเพื่อการจำหน่ายกับเกษตรกรสมาร์ตฟาร์ม จัดทำสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรโรงเรียนบ้านสะปอมเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ของกลุ่มและสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม มีการณรงค์ให้สมาชิก มีการออมเพื่อความเข้มแข็งฐานะทางการเงินของกลุ่ม อีกทั้งมีการขยายกิจกรรมยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านสะปอม ดำเนินงานไปสู่ชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิต การแปรรูป และร่วมดำเนินการทุกขั้นตอน ทำให้ชุมชน ผู้ปกครองของยุวเกษตรกร เกิดกระบวนการเรียนรู้ ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้เสริม



ศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
นางสาวจิรพันธ์ สอนพิบูลย์ ข่าว